



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ประจำปี พ.ศ. 2566



โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานีตำรวจ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ดังนี้

### ร่วมกันวางแผน โดยมีภารกิจงานดังนี้

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม



(การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

## การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระเบียบเรื่อง  
ทรงผม



(การประชุมคณะครู การประชุมผู้ปกครองนักเรียน)

ผู้มีส่วนร่วม ได้แก่

-ผู้ปกครองนักเรียน , นักเรียน

ผลของการมีส่วนร่วม

-ผู้ปกครองนักเรียน เข้าใจระเบียบการแต่งกาย และการไว้ทรงผม ของนักเรียน เพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะและการนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา

-

**การมีส่วนร่วมของครูต (สถานีตำรวจอำเภอพระยี่น) เรื่องการต่อต้านยาเสพติด**

โรงเรียน ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยี่น เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงอันตรายจากภัยยาเสพติด





(การทำข้อตกลง คณะครู ตำรวจ นักเรียน)

ผู้มีส่วนร่วมได้แก่

-ผู้บริหารคณะครูบุคลากร , นักเรียน , ตำรวจ

ผลจากการมีส่วนร่วม

-ผู้บริหารคณะครูบุคลากร นักเรียนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น และให้คำสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

การปรับปรุงพัฒนาและข้อเสนอแนะ

-ควรจะมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมทางด้านอื่น ๆ ด้วยเช่น การจับขี้อวดภัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ประจำปี พ.ศ. 2566



โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์  
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากอนแก่น เขต 1